



## HỒI SATAN, HÃY LUI RA ĐÀNG SAU THẦY!

Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay, Chúa Nhật XXI A, cảnh giác con cái Chúa phải sáng suốt kiên trì trước sự cám dỗ không ngừng của ma quỷ rất khôn khéo xảo quyệt, bất kể là người đã có lòng tin nơi Chúa, mà càng có lòng tin nó lại càng ra sức cám dỗ lôi kéo theo nó làm mất lòng Chúa, như ông Phêrô được kể trong Tin Mừng Matthêu (Mt. 16, 13-20)

**1- Satan không từ bỏ một cơ hội nào.** Khi Chúa hỏi các môn đệ "Con Người là ai?" Duy có Phêrô trả lời: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống". Chúa bèn nói: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thể thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Nghe Chúa sẽ trao cho Phêrô sứ mạng làm đầu Giáo Hội, nó liền xúi giục Phêrô can gián Chúa, sau khi nó được nghe Chúa cho biết hành trình khổ nạn của Người, Phêrô kéo Người lại mà nói: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó, Thầy chẳng phải như vậy đâu!" Chúa bèn quay lại bảo ông: "Hỡi Satan! Hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người."

**2- Bởi vì bản chất Satan vốn kiêu căng đố kỵ,** ngay sau khi Chúa tạo dựng con người mang hình ảnh Chúa, nó đã nổi loạn rồi. Nó là thần dữ, bị Người trục xuất khỏi thiên cung, hiện hình thành con rắn xà trong vườn Eden, cám dỗ nguyên tổ cưỡng lệnh Chúa như Sách Sáng Thế đã tường thuật (Sáng Thế Ký 3:1-15):

[1] Khấp trong giống vật ngoài đồng,  
Mà Thiên Chúa đã quan phòng dựng nên,

Một loài độc ác nổi tên,  
Nổi danh xảo quyệt là con mãng xà.  
Nó nói với người đàn bà:  
"Có thật Thiên Chúa bảo bà đừng ăn,  
Hay là Chúa bảo lại đây,  
Tha hồ ăn mọi trái cây trong vườn?"

[2] Bà ta đáp trả nó luôn:  
'Các cây cho trái trong vườn được ăn,  
[3] Nhưng cây giữa vườn Ê-Đen,  
Không được bẻ măng mà ăn quả nào.  
Thấy thềm cũng chớ đụng vào,  
Ăn vào sẽ chết không sao chữa lành.'

[4] Rắn bèn trả lời khôn lanh:  
"Không đâu! Chẳng chết, sao đành bỏ qua?  
[5] Nhưng Thiên Chúa biết rõ mà!  
Ngày nào sẽ đến, ông bà nếm qua,  
Tức thì mắt sẽ mở ra,  
Sẽ mang bản tính như là thần thiêng,  
Biết điều thiện, ác nên kiêng."

[6] Người đàn bà mắt láo liên,  
Trông thì đẹp mắt, ăn liền chắc ngon.  
Ăn vào chắc sẽ tinh khôn.  
Bà liền hái trái mà ăn ngon lành,  
Rồi cho chồng ở cạnh mình,  
Cả hai ngấu giết tận tình cùng ăn.

Cả hai mở mắt trần trần, thấy mình trần truồng, tránh không giáp mặt Chúa Trời, Chúa liền quở mắng rắn rằng:  
"Mi đáng nguyên rủa trong hàng súc sanh,  
Trong hàng loài vật hôi tanh,  
Mi chuyên ăn đất, bò bằng bụng mi!  
Ta gậy đổ kị giữa mi  
Với người phụ nữ chận mi suốt đời,

Giữa dòng dõi mi khắp nơi  
Với dòng người ấy muôn đời dài lâu,  
Mi sẽ bị đánh đập đầu  
Bởi dòng người ấy chặn đầu mi luôn,  
Vì mi rình cắn gót chân  
Người phụ nữ ấy sẽ dần nát thây."

**3- Satan cứng cổ ngược ngạo dám cãi tay đôi với Chúa.** Sách Gióp kể (Gióp 1: 6-12):

"Các con Chúa đến Thiên Cung  
Sa-tan theo gót vào trong điện đài.

Chúa phán:

- Người từ đâu đến nơi đây?

"Satan trả lời:

- Rảo quanh cõi đất nơi này lang thang.

"Chúa bèn phán với Satan:

"Người nhìn thấy Gióp ta không?

Chẳng ai giống nó, chính công vẹn tròn

Nó hằng kính sợ, tôn vinh Chúa

Làm điều lành, tránh đũa ác tâm.

"Satan cãi lại, nói xàm:

Gióp vì cầu lợi mà làm, Chúa ơi!

10- Ngài bảo vệ cơ ngơi của nó,

Ngài chúc phúc công việc nó làm ra.

Bao nhiêu tài sản cửa nhà,

Hàng đàn súc vật tràn ra khắp miền,

Sợ Ngài là lẽ đương nhiên,

Được Ngài che chở cho nên sợ Ngài.

"Ngài thử giang tay đánh tài sản và cả ngay nhà đất

Xem nó có phi báng thẳng vào mặt hay chẳng?

"Satan nghe Chúa phán rằng:

Được! Của cải nó, cho người sẵn sàng đụng đến,

Nhưng hồn nó, ta cấm người bèn mắng ghen!  
Nghe Chúa phán, Sa-tan bèn rút lui

#### 4- Satan quỷ quyết dùng mọi thủ đoạn để cám dỗ:

##### 4.1- Lôi kéo ông Gióp không được, nó thuyết phục vợ ông:

"Ông ngồi giữa đồng tro vùi,  
Cầm mảnh sành mài, ông gãi liên miên.  
" Vợ ông thấy thế hỏi liền:  
"Đường lối vẹn tuyền, còn nữa hãy thôi?  
Hãy nguyện Chúa chết cho rồi!  
(Gióp, 2:8-9)

**4.2- Trường hợp Ông Giuse, Satan còn thâm độc hơn nhiều:** Ông bị các anh ghen ghét hãm hại, được thương nhân đem bán sang Ai Cập làm đầy tớ trong nhà ông Pôtipha, là thái giám, chỉ huy thị vệ của vua Pharaô. Vợ Pôtipha thấy "Giu-se lại đẹp phương phi, gương mặt xinh xắn, dáng đi đàng hoàng", bèn để mắt tới anh, bà nói: Đến năm với tôi đi, anh! Nhưng anh từ chối nói ngay:

"Bà coi, có tôi, ông chủ chẳng lo.  
Tài sản ông đã giao cho tôi rồi.  
Quyền ông cũng không hơn tôi,  
ông giao hết cả để rồi an cư,  
quyền phát cũng như quyền thu,  
ông không giữ lại ngoại trừ bà đây.  
Sao tôi lại ác thế này,  
Phật lòng Thiên Chúa, tội ai gánh nào?"  
Ngày ngày bà cứ thì thào,  
đòi anh nằm cạnh, anh nào có nghe!  
Một hôm, trong nhà vắng hoe,  
bà liền níu áo không cho anh rời,  
Rồi bà nói chẳng ra hơi:  
"Vào đây nằm ngủ với tôi đi mà!"  
Anh thả áo lại cho bà,

rồi anh bỏ trốn chạy ra bên ngoài.  
Thấy anh đã chạy ra ngoài,  
Bà liền hô hoán mọi người gia nhân:  
“Rõ là thằng quỷ bất nhân!  
Bay coi! Nó đến đòi năm với tôi!  
Ông ấy đã sai lầm rồi,  
Vác tên híp-ri về đây lộng hành.  
Thấy tôi kêu cứu thất thanh,  
Nó quăng áo lại, chạy nhanh ra ngoài.”  
Áo anh bà để cạnh mình,  
chờ khi ông chủ của anh về nhà.  
Vẫn cùng luận điệu xấu xa,  
Bà than trách ông để bà nhục thay!  
“Ông đưa nô lệ về đây,  
để cho nó đến, nó dày vò tôi.  
Thấy tôi cất tiếng kêu trời,  
Nó quăng áo lại tức thời biến nhanh.”  
Ông liền nổi giận cùng mình:  
Ông bèn ra lệnh tổng anh vào tù,  
Vào đây là cứ thiên thu  
là nơi giam giữ các tù của vua.  
(Sáng Thế Ký 39: 8-20)

Nhưng vì lòng mến Chúa với đức tin vững mạnh, ông đã được lòng tin cậy của vua Pharaô, trở nên phó vương xứ này. (Sáng Thế Ký 41:40-43).

**4.3- Ngay chính Chúa Giêsu, nó còn cả gan căm dỗ Người tới 3 lần mà không xong.** Sau 40 ngày ăn chay cầu nguyện trong hoang địa, Người thấy đói. Nó tinh quái đánh vào tâm lý thị hiếu xác thịt người phàm.

\* Nó đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

\* Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay

đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Người chó thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người.”

\* Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giê-su liền nói: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người. (Mat 4:1-11).

**5- Suốt cả thời Cựu Ước, dân Chúa phản nghịch chống Chúa, đã bị ma quỷ thống trị trên cơn giận của Người.** Sách ngôn sứ Isaya kể rõ Thiên Chúa trừng phạt dân Người đội lốt Satan:

“Này hỡi Satan!  
Con của hừng đông ngời sáng  
Người đã bỏ trời sa xuống đây à?  
Này kẻ chế ngự các quốc gia!  
Các người cũng sa xuống sao?  
“Chính người cũng đã tự hào:  
“Ta đây sẽ tới trời cao,  
Vượt lên trên các vì sao trên trời,  
Rồi ta sẽ dựng thiên ngại  
Ta ngồi trên núi Bông Lai, Tao Phùng.  
tận nơi cực Bắc mông lung,  
nơi cao chót vót ngàn tầng cung thiên.  
“Vượt tầng mây thăm vô biên  
Ta đâu khác Đấng Uy Quyền Tối Cao.  
“Nhưng người lại xuống hòa hào âm phủ  
xuống tận cùng nơi giam giữ vực sâu.  
(Is. 14:12-15)

Bài đọc I trong thánh lễ nhắc lại vụ hạch tội Sobna, Chúa phán cùng quan cai đền thờ rằng:

“Ta sẽ tống người ra khỏi chức vụ,  
Ta sẽ truất địa vị của người.  
Ngày ấy, Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là Eliachim, con của Helcia  
Áo thụng của người, Ta sẽ lấy mặc cho nó,

Cân đai của người, Ta sẽ đem thắt cho nó,  
Quyền bính của người, Ta sẽ trao vào tay nó,  
Nó sẽ là cha của dân Giêrusalem và nhà Giu-đa  
Chìa khóa nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó.  
Nó mở ra thì không ai đóng nổi,  
Nó đóng lại thì không ai có lối mở ra.  
Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đỉnh đóng cột tòa nhà  
Trong nhà cha mình, nó sẽ ở trên ngai tòa vinh quang.”  
(Is 22: 19-23)

Chúa chà đạp kẻ thù trong cơn thịnh nộ và máu của chúng đã làm vấy bẩn y phục của Ngài:

“Kìa ai từ Edom đến, từ Bosra về, mặc trang phục đỏ thắm cao sang?  
Kìa ai mang y phục rực rỡ, đang bước tới đây oai phong hùng dũng ?  
– Chính là Ta, Đấng phán dạy theo đức công minh,  
Đấng cứu tinh mạnh thế  
Đấng ban ơn cứu độ.  
–Tại sao y phục Ngài lại đỏ?  
Trang phục Ngài như áo người đạp bùn nho?  
– Duy mình Ta, Ta đạp nơi bùn ép nho đỏ  
và trong các dân chẳng một người nào ở với Ta.  
Ta đã đạp nát chúng trong lúc Ta thịnh nộ,  
Ta đã giày xéo chúng trong cơn giận dữ bực tức.  
nước ép từ nơi chúng bắn vọt lên trang phục của Ta,  
và toàn bộ y phục của Ta hóa ra như bùn.  
“Vì Ta đã nhất quyết rồi.  
một ngày báo phục tới nơi chẳng dời  
và năm cứu chuộc của Ta đến rồi.”  
(Is. 63:3-4)

## 6- Lời Nguyện

Lạy Chúa

Quý ma ve vãn sáng chiều

Con luôn cảnh giác chẳng xiêu ngã lòng,

Hồn con vẫn giữ sạch trong

Vì con thao thức hằng mong đợi Ngài,

Hồn con thánh điện toà ngài

Xin Ngài thống trị cuộc đời con đây!

Có Ngài chỉ bảo đường ngay,

Hồn con đổi mới, được Ngài sửa sang (\*)

Xin cho con đức tin vững mạnh bền bỉ,

Con nguyện tỉnh thức trước những cơn cám dỗ của ma quỷ

Để con luôn luôn sẵn sàng rước Ngài đến ngự vào lòng con.

Lạy Mẹ Maria

Quý ma giăng bóng chập chờn

Quyết lòng cám dỗ cướp hồn con đi.

Con không xa Chúa một ly.

Mẹ ơi Mẹ đến độ trì cho con

Cho con theo Chúa vẹn tròn,

Mẹ ơi, xin giữ gìn hồn con đây. (\*\*)

Mẹ giã nát đầu rắn Satan

Xin giúp con diệt ngay khi nó mới manh nha

Để con sẽ không bao giờ mất Chúa.

(\*) <https://youtu.be/c1a5tvrUIWk>

(\*\*) <https://youtu.be/XVYucWk8RLw>

**Ben. Đỗ Quang Vinh**